

Chư Păh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

THƯ CẢM ƠN

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh; từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân huyện Chư Păh tổ chức “*Tuần lễ Hoa Dã quỳ- Núi lửa Chư Đang Ya năm 2022*” đã đạt được mục tiêu đề ra và có thể khẳng định rằng Tuần lễ đã thành công hơn mong đợi. Bên cạnh việc tôn vinh mảnh đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Chư Păh, vẻ đẹp của Hoa Dã Quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya, Tuần lễ còn góp phần quảng bá, giới thiệu đến đông đảo nhân dân sự đặc sắc, phong phú, đa dạng của các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của huyện Chư Păh; tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân; tạo cơ hội tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà”, thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào phát triển du lịch, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Công tác tổ chức Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2022 đã được huyện Chư Păh chuẩn bị chu đáo trên cả khía cạnh về truyền thông, nội dung và công tác hậu cần, Tuần lễ đã thu hút được hơn 100.000 lượt du khách đến thăm quan, thưởng ngoạn. Bên cạnh đó, với chủ trương xã hội hóa, Tuần lễ Hoa cũng đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện như: Các Doanh nghiệp đã hỗ trợ để tổ chức Tuần lễ Hoa được 40 triệu đồng; Câu lạc bộ xe đạp Gia Lai liên kết với Câu lạc bộ xe đạp toàn quốc tài trợ 50 xe đạp cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Chư Păh.

Những ngày hoạt động của Tuần Lễ đã đem lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè, du khách đối với Hoa Dã Quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya và phiên chợ nông sản an toàn huyện Chư Păh năm 2022. Có được sự thành công này, Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; sự quan tâm, phối hợp nhiệt tình, đầy trách nhiệm của các sở, ngành của tỉnh, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội, đoàn thể huyện; cảm ơn sự tham gia tích cực của các phòng, ban, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các nghệ nhân trên địa bàn huyện; đặc biệt là cán bộ và nhân dân xã Chư Đang Ya; sự tuyên truyền hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí, sự ủng hộ đóng góp của các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện.

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ không thể tránh khỏi những thiếu sót, Ban Tổ chức mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của các cơ quan, tổ chức, nhân dân và du khách.

Ban tổ chức Tuần lễ “*Hoa Dã Quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2022*” xin kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Ngọc Thanh